

เจียงฮายดอกไม้บาน

พุทธศิกายนเจ้าภาพ มหกรรมกีฬาแห่งชาติ

ชาวเจียงฮายพร้อมเป็นเจ้าภาพ
จัดกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (พ.ศ.
2561) “เจียงฮาย ★ มีต่อหน้า 21

เจียงฮาย

☆ ต่อจากหน้า 17

เกมส์” เดือน พ.ย.ปีหน้า 2561 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2562) “น้ำตกเกมส์” เดือน ม.ค. ปี 2562 โดยจังหวัดเตรียมการล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนแถมจะเริ่มกว่า 1 ปี ขณะที่ กกท. เชื่อมมันส์ศักยภาพเจียงฮาย จะจัด 2 รายการดังกล่าวได้ดีและมีมาตรฐาน

นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานการประชุมการสำรวจสนามแข่งขันและฝึกซ้อมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561) “เจียงฮายเกมส์” และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2562) “น้ำตกเกมส์” ที่โรงแรมอินคำ จังหวัดเจียงฮาย เมื่อวันที่ 4 ก.ย.ที่ผ่านมา

ผู้ว่าการ กกท.กล่าวว่า การสำรวจสนามที่เจียงฮายในครั้งนี้ นับว่าเป็นครั้งแรกของการสำรวจสนาม เหลือเวลาอีก 1 ปี น่าจะเป็นเวลาที่พอดีกับการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ถือเป็นภารกิจหรือและเสนอแนะจังหวัดเพื่อเตรียมดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสนามต่างๆเพิ่มเติมและครั้งนี้ได้เห็นความพร้อมของชาวเจียงฮายในหลายๆด้าน โดยเฉพาะน้ำใจของคนเจียงฮายที่พร้อมจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 100 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของสนามแข่งขันต่างๆ เนื่องจากเป็นการสำรวจครั้งแรก ความพร้อมนั้นอยู่ที่ 60-70 เปอร์เซ็นต์ เพราะมีสนามต่างๆพร้อมอยู่แล้ว แต่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมบ้างเล็กน้อยเพื่อความสมบูรณ์และสวยงาม

กกท.กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือกระดับภาค 5 ภาค เดือน

พ.ค. - ก.ค. 2561 ประกอบด้วย ภาค 1 จ.สมุทรปราการ, ภาค 2 จ.อ่างทอง, ภาค 3 จ.ศรีสะเกษ, ภาค 4 จ.พัทลุงและภาค 5 จ.เพชรบูรณ์ และด้วยศักยภาพของจังหวัดเจียงฮายที่มีความพร้อมทั้งด้านสนามแข่งขัน สถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงคนในจังหวัด เชื่อมมันส์ว่าจังหวัดเจียงฮายจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทั้ง 2 รายการได้ดีและมีมาตรฐาน

นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงฮายกล่าวว่า จังหวัดเจียงฮายเป็นเกียรติมากที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2562) “น้ำตกเกมส์” ที่ผ่านมาระมีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องขณะนี้ถือว่ามีความพร้อมแล้วกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ สนามต่างๆจะเริ่มทำการปรับปรุงรายละเอียดเพิ่มเติม ไม่นานจะมีปัญหาแต่อย่างใด สำหรับสนามยิงปืนนั้นได้มาตรฐานทุกอย่างแต่จะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมให้ทันสมัยขึ้น เราจะหารือกันอีกครั้งว่าจะทำการปรับปรุงแล้วเสร็จทันแข่งขันหรือไม่ หรือจะย้ายสนามแข่งขันไปยังจังหวัดอื่นแทนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องทำให้ปรับปรุงสนามที่นี้สำหรับใช้แข่งขันในเจียงฮายเพื่อประโยชน์ในการใช้สนามยิงปืนต่อไปในอนาคต เหลือเวลาอีก 1 ปี เรายังมีเวลาเตรียมการทุกอย่างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ที่สุดของการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ซึ่งเราจะเริ่มเตรียมความพร้อมกันอีกครั้งหลังเดือน ต.ค.นี้

ในส่วนของสนามแข่งขันและฝึกซ้อมเตรียมไว้ 5 ศูนย์ ประกอบด้วย 1.ศูนย์กีฬาสนามกีฬาจังหวัดเจียงฮาย 2.ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้า-

หลวง 3.ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเจียงฮาย 4.ศูนย์กีฬาสังกัดโรงเรียนเทศบาล และ 5.ศูนย์กีฬาสังกัดภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา สำหรับศูนย์ประมวลผลและศูนย์สื่อมวลชนจะอยู่ที่ห้องประชุมคชสาร สนามกีฬาจังหวัดเจียงฮาย, ที่พักนักกีฬาจัดไว้ตามสถานศึกษาต่างๆ อีกทั้งยังเตรียมส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดช่วงที่มีการแข่งขันกีฬาอีกด้วย

ทั้งนี้ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561) “เจียงฮายเกมส์” แข่งขันวันที่ 18-28 พ.ย.2561 ใน 41 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา, เทนนิส, ซอฟต์เทนนิส, เปตอง, ฟุตบอล, ยิงปืน, ยกน้ำหนัก, วอลเลย์บอล, แสนด์บอล, ปีนจักสีลัด, เรือพาย, คาราเต้โด, เทควันโด, ยูโด, ยูยิตสู, บาสเกตบอล, หนักล้อม, เทเบิลเทนนิส, ลีลาศ, วายน้ำ, ยิมนาสติก, ฟันดาบสากล, บิลเลียด-สนุกเกอร์, มวยไทยสมัครเล่น, เซปักตะกร้อ, กบดำดิ่ง, มวยปล้ำ, โบว์ลิ่ง, เพาะกาย, กีฬาทางอากาศ, กอล์ฟ, รักบี้ฟุตบอล, บริดจ์, ชกเย่อ, ฮอกกี, มวยสากลสมัครเล่น, แบดมินตัน, วูตบอล, เอ็กซ์ตรีม, เจ็ตสกี, จักรยาน ภายใต้คำขวัญ “มิตรภาพและความภาคภูมิใจ” โดยมีเมฆ 4 หู 5 ตา ชื่อ “คำสุข” เป็นมาสคอต ส่วนกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2562) “น้ำตกเกมส์” วันที่ 18-22 ม.ค.2562 ใน 17 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา, วีลแชร์เทนนิส, เปตอง, ฟุตบอลชาย (พิการทางหู), ยิงปืน, ฟุตบอลชาย (พิการทางหู), โกลบอล, ยกน้ำหนัก, บอคเซีย, วีลแชร์บาสเกตบอล, วีลแชร์ฟันดาบ, วายน้ำ, วอลเลย์บอล (นั่ง-ยืน), ยิงธนู, เซปักตะกร้อ, แบดมินตัน และเทเบิลเทนนิส โดยมี “เมฆมันคำ” เป็นมาสคอต